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คุณดิษฐ์ (อายุ 58 ปี) เจ้าของผับบาร์และธุรกิจกลางคืนในถนนข้าวสาร 

 

เหล่าผู้ประกอบการผับบาร์และธุรกิจกลางคืนในถนนข้าวสาร ต้องเปลี่ยนจากหน้ามือเป็น

หลังมือเพราะพิษโควดิ เช่นเดียวกับเร ื่องราวของคุณดิษฐ์ หนึ่งในเจ้าของกิจการสถานบันเทิงย่าน

ข้าวสาร กับชีวติในวัย 58 ปีท่ีต้องดิ้นรนและไร้การเยียวยา 

 ภาพถนนข้าวสารท่ีเราคุ้นเคยกับแสงสี เสียงดนตร ีและผู้คนมากหน้าหลายตา เรยีกได้ว่าไม่

มีนักท่องเท่ียวต่างชาติคนไหนไม่รู้จักย่านอันโด่งดังแห่งนี้ หากแต่ว่าบรรยากาศของพื้นท่ีแห่งความ

สนุกสนานท่ีมีชีวติชีวากลับไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 

ดังท่ี คุณดิษฐ์ เจ้าของธุรกิจสถานบันเทิงมาเปิดเผยเร ื่องราวเหล่านี้ให้เราได้ทราบกัน  
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 “... ผมเร ิ่มต้นท าร้านพวกนี้เม่ือปี 56 ก็ขยายกิจการมาเร ื่อย ๆ มันโอเคเลยนะ ข้าวสารเป็น

แหล่งท่องเท่ียว ต่างชาติเยอะ ยังไงก็มีลูกค้ามาแวะหรอืพักท่ีนี่อย่างต ่าวัน 2-3 คืนอยู่แล้ว จนเม่ือ

ต้นปีท่ีแล้ว(2563)วางแผนโปรเจคใหม่ จะลงทุนท าร้านเพิ่มเติมกับหุ้นส่วน ตกแต่งร้านใหม่ เตรยีม

จัดงานเรยีกลูกค้า ตั้งใจจะเปิดตัวช่วงสงกรานต์ แต่ต้องพับโครงการไปทันที เพราะเจอโควดิ-19 นี่

ล่ะ 

 เม่ือก่อนรายได้ธุรกิจผับบาร์มันดีมาก ต่างชาติทุกคนรู้จักถนนข้าวสาร นักท่องเท่ียวเขาต้อง

มา ก าไรต่อวันปกติแค่ร้านเดียวก็ 2-3 หม่ืน ย่ิงหน้าเทศกาลนี่แทบจะเหยียบกันตาย คนเต็มถนน 

ลูกค้าเต็มทุกร้าน แต่ทีนี้มาช่วงโควดิท่ีต้องปิดประเทศ รายได้เราก็ลดลงฮวบ มีช่วงท่ีต้องปิดร้าน

ช่ัวคราวและกลับมาเปิดใหม่ ก็ขายให้คนไทย ส่วนใหญ่ได้เฉพาะวันศุกร์-วันเสาร์  หรอืบางวันไม่มี

สักโต๊ะก็มี ถ้าได้วันละหม่ืนกว่าๆ ก็ดีใจแล้ว อย่างน้อยมันก็ได้หมุนเวยีน ดูอย่างวันปีใหม่ตั้งใจกัน

มากว่าวันนี้ล่ะลูกค้าเข้าเยอะจะได้สนุกกัน แต่เคาท์ดาวน์ได้ไม่ถึง 10 นาทีก็มีต ารวจมาไล่แล้ว ย่ิงมา

สั่งปิดร้านอีกระลอกนี้ รายได้เราก็เท่ากับศูนย์ ...” 

 คุณดิษฐ์ เล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเขาเผชิญอยู่ ไม่น่าเช่ือว่าถนนข้าวสารท่ีเคยเป็น

แหล่งท่องเท่ียวแลนมาร์คส าคัญ จากรายได้เป็นกอบเป็นก าของธุรกิจท่ีสร้างผลก าไรเม็ดงามให้เขา

มาตลอดหลายปี ต้องมามีสภาพซบเซาอย่างที่เราเห็นแบบทุกวันนี้ 

 

 
 

 “... หลังโควดิระลอกแรกถึงประเทศปิดไม่มีนักท่องเท่ียวเลย มันก็ยังดีท่ีพอมีลูกค้าคนไทย

เข้ามาเท่ียวข้าวสารบ้าง รายได้ลดจรงิแต่เราก็ยังพออยู่ได้ ตอนโควดิระลอก 2 ผมก็ยังไม่คิดว่าจะ

หนักมาก มันยังพอเป็นไปได้อยู่ ผมก็เห็นพื้นท่ีร้านตรงเนี้ยมันว่างก็เลยกะจะเช่าท าอีกร้านนึง  
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เราเตรยีมการละ สั่งท าโต๊ะ เก้าอี้ ป้ายหน้าร้าน รอเลย เปิดได้แค่วันเดียว ก็มีค าสั่ง1 ต้องปิดร้านอีก 

เพราะโควดิระลอก 3 มาอีกแล้ว  

 นักดนตรท่ีีเราจ้างเขารายวันก็ต้องให้เลิกจ้างไป ส่วนลูกน้องพนักงานเสิร์ฟท่ีจ้างรายวัน

เหมือนกันและเป็นแรงงานข้ามชาติ บางส่วนเราก็ให้เขากลับบ้าน บางส่วนเราก็พยายามหางานให้

เขาใหม่ในช่วงท่ีรอร้านเปิด เราก็พูดให้เขาฟังยอมรับตรง ๆ ว่าดูแลเขาไม่ไหว แต่ก็ยังติดต่อกันอยู่

ว่าถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ ผมจะเรยีกเขากลับมาช่วยงานแน่นอน เราอยู่กันมานานแบบครอบครัว 

เขาพูดภาษาอังกฤษได้ ยังไงเราก็ไม่ได้ท้ิงเขา ก็ช่วยเหลือกันไปเท่าท่ีท าได้ …” 

 คุณดิษฐ์ อภิบายเสรมิว่าการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ท าให้วงการสถานบันเทิงได้รับ

ผลกระทบอย่างหนัก การถูกสั่งปิดช่ัวคราวตามนโยบายของภาครัฐหลายครั้ง มีผลท าให้เกิด 

การเลิกจ้างงานจ านวนมาก ร้านต่าง ๆ ในถนนข้าวสารทยอยปิดตัวลง เนื่องจากแบกรับภาระ

ค่าใช้จ่ายไม่ไหว 

 “... ช่วงท่ีต้องปิดร้านเราก็ไปขอเขาลดค่าเช่า เขาก็ลดให้นะ จาก 2 แสน เหลือแสนเดียว  

แต่มันก็ล าบากอ่ะ เพราะเราไม่มีรายได้เลย ค่าน ้า ค่าไฟ เราก็ยังต้องจ่ายปกติ นี่แค่เสียบตู้เก็บความ

เย็นแช่ของท้ิงไว้เฉย ๆ เดือนท่ีแล้วค่าไฟก็ปาไป 5 พัน ช่วงท่ีมีคนติดโควดิในระแวกนี้ ภรรยาผมก็

เป็นคนหนึ่งท่ีเคยติดโควดิ เราก็หมดค่ารักษาอีกไปเป็นแสน เพราะประกันเบิกไม่ได้ท้ังหมด  

เครยีดนะ ก็ไม่รู้จะท ายังไง แน่นอนว่าเราก็หวังพึ่งรัฐให้มาช่วยแต่ก็ไม่รู้เม่ือไหร่ มันหลายความคิดตี

กันนะ เม่ือไหร่เราจะได้ท ามาหากิน  

 เรากู้เงินธนาคารมาเหมือนกับคนท่ีท าธุรกิจในย่านนี้ มีหนี้ มีภาระต้องใช้จ่าย ทุกคนท่ี

ข้าวสารเขาก็เครยีดพอกัน หลาย ๆ คนก็รอว่าเม่ือไหร่จะเปิดร้านได้ เวลาเจอหน้ากันก็หวังว่าจะ

สบายใจ ได้พูดคุยคนหัวอกเดียว หลังๆ มากลายเป็นว่าทุกข์และเครยีดกว่าเดิม เพราะทุกคนไม่มี

ทางออก อย่างน้อยถ้าเปิดร้านมันก็พอมีรายได้นิด ๆหน่อย ๆ แต่นี่เราปิดยาว แถมไม่รู้ว่าจะสิ้นสุด

ตอนไหน มันก็ล าบาก  

 ตอนนี้ถนนข้าวสารก็เงียบยาว ปิดกันท้ังแถบ บางร้านเขาอยู่ไม่ได้ อย่างร้านนวดใหญ่ ๆ 

ตรงข้ามนี่ เม่ือก่อนรายได้เป็นแสนต่อวัน ตอนนี้เจ๊งไปแล้ว กลายเป็นว่าใครจะไปขอกู้แบงค์หรอืท า

ธุรกรรมอะไร ถ้าบอกว่าเปิดร้านผับบาร์ เขาก็ไม่ให้ผ่าน ถึงจะมี statement เดือนละเท่าไหร่  

                                                      
1

 คณะกรรมการโรคติดตอ่กรุงเทพมหานคร มีมติให้ปิดสถานประกอบการที่มีลกัษณะคล้ายสถานบริการ สถานบนัเทงิ ผบั 
บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน า้ อาบอบนวด หรือสถานท่ีอื่นท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั ทกุแหง่ในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร อยา่งน้อย 14 วนั ตัง้แตว่นัท่ี 10 เม.ย.64 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการควบคมุและปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ตามที่ ศบค. ได้ออกข้อก าหนดตามความในมาตรา 9 แหง่พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 19) (ที่มา: 
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4NzAzMg==) 
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เขาก็ไม่สนใจ เพราะความเสี่ยงมันมีเยอะ ถามว่ารัฐเขามาสนใจตรงนี้ม้ัย เขาพูดอย่างดีว่าการ

ท่องเท่ียวส าคัญ แล้วดูสิ ไม่เห็นใครสักคนมาช่วยเราเลย อย่างเรารวมกลุ่มกันท าเร ื่องขอฉีดวัคซีน

ไปหน่วยงานต่างๆ ก็เงียบ พอลงทะเบียนคิวฉีดก็ช้าอีก ตอนนี้เราก็เลยได้แต่รอและอดทน ประคอง

ตัวเองกันไป …” 

 ท่ามกลางสภาวะท่ีไม่มีว ี่แววว่าจะดีข้ึนในเร็ววัน คุณดิษฐ์ ต้องปรับตัวอีกคร้ังเพื่อต่อ 

ลมหายใจเฮือกสุดท้าย ด้วยการเปลี่ยนผับบาร์ให้กลายเป็นร้านอาหารและเคร ื่องดื่ม โดยหวังเพียง

ว่าร้านเล็ก ๆ นี้จะน ารายได้เข้ามาจุนเจือคนในครอบครัว  

 “... เราลองเปลี่ยนมาขายกับข้าว ขายผัดไทย ขายอาหารตามสั่ง มันก็ขายได้นะ แต่เท่าทุน 

ไม่มีก าไรเลย ทีนี้เราเลยปรับล็อคร้านนึงให้เป็นร้านขายน ้าผลไม้ป่ัน ขายชานมไข่มุก ขายให้ลูกค้า

คนท่ัวไปท่ีเขาผ่านไปผ่านมาแถวนี้ จรงิ ๆ กะว่าจะซื้อแฟรนด์ไชน์ แต่สู้ราคาลงทุนไม่ไหว ก็เลยพา

กันหัดท ากันเองกับภรรยา แล้วก็ให้ลูกหลานช่วยนิด ๆหน่อย ๆ อย่างน้อยก็ให้พอมีรายได้เข้าบ้าน 

เปิดตั้งแต่ 11 โมง ถึง 2 ทุ่ม ได้วันละประมาณ 200-300 ผมก็เลยคิดว่าโอเค ได้เท่านี้ก็คือเท่านี้

ล่ะ นี่ก็ท ากันมาได้เดือนกว่าแล้ว แต่ถึงจะปรับตัวมาขายอะไรก็แล้วแต่ ผมว่ามันก็ไม่มีคนมาเดินแถว

นี้ หรอืถ้ามีคนมาเขาก็ไม่รู้ว่าร้านเราดังหรอืขายอะไรอีก เพราะเราไม่ได้โปรโมทหรอืขายออนไลน์ 

 ผมหวังอยู่นะ ยังมีความหวังอยู่ว่ามันจะดีข้ึน ถ้าประเทศเปิด เราได้เปิดร้านเราจะอยู่ได้ ไม่รู้

ว่าเราหวังเยอะเกินไปรเึปล่า แต่ถามว่าถ้าข้าวสารยังเปิดได้แบบท่ีผ่านมา อาจจะไม่ได้ยอดเท่าเดิม 

แต่อย่างน้อยให้มันเหมือนก่อนโควดิรอบท่ีแล้ว ยอดขายมันก็พอไปได้ ละเดี๋ยวนี้คนไทยกลับมาเท่ียว

ข้าวสารเยอะข้ึน หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือก าไรนิดหน่อยแบบนี้ผมว่ามันก็ยังพอไปรอดนะ …”  

 คุณดิษฐ์ ยังคงยืนยันว่าอยากท าธุรกิจสถานบันเทิงต่อ ด้วยความท่ีอยู่ในวงการนี้มานาน

และความต้องการให้ลูกสานต่อกิจการท่ีเขาสร้างไว้  ท้ังยังคาดหวังว่าจะมีมาตรการเยียวยา และ 

ฟื้ นฟูเศรษฐกิจจากภาครัฐ เพื่อให้บรรยากาศของการเท่ียวในถนนข้าวสารกลับมาคึกคักอีกครั้ง  

แม้ตอนนี้จะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนก็ตาม  

“... ถ้าในอนาคตทุกอย่างดีข้ึน ค่าเช่าแต่ละร้านค่านั่นค่านี้ยังพอคุยกันได้ ผมก็ยังคิดว่าจะยัง

ท าธุรกิจกลางคืนแบบนี้อยู่ ตอนนี้ผมก าลังดูสถานการณ์ว่ามันจะดีข้ึนม้ัยจนถึงสิ้นปี ถ้ามันแย่ลงไป

มากกว่านี้ อันนี้ผมคงไม่ไหวแล้วล่ะ ต้องจบละ ผมอายุจะ 60 ก็คงพอ จะให้ไปเร ิ่มใหม่มันยาก 

ตอนนี้เท่าที่ท าคือท าให้ลูก สู้เพื่อลูก คิดอยู่อย่างเดียวว่าจะท ายังไงให้เขารอด ให้เขายืนได้ด้วยตัวเอง

เผ่ือเขาอยากสานต่อ ส่วนตัวเราเร ิ่มท าใจได้บ้างละ ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น อยู่ได้ก็อยู่ อยู่ไม่ได้ก็พอ  

ถือว่าได้ท าเต็มท่ีแล้ว …” 

 

สัมภาษณเ์มือ่วันที ่27 มถินุายน 2564 

 

 


